

2007/2008

<p>Asia Pacific Legal 500</p>	<p style="text-align: center;"><u>Tài chính & Ngân hàng:</u></p> <p style="text-align: center;">Tập 2</p> <p>Vision & Associates tham gia ngày càng tích cực hơn trong lĩnh vực này, thông qua việc thực hiện thành công nhiều giao dịch lớn cho các khách hàng lớn trong năm qua, trong đó có Vietcombank.</p> <p>Các luật sư: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, với trên 20 năm kinh nghiệm làm việc, đã tư vấn cho nhiều khách hàng trong đó có ANZ và Citibank.</p> <p style="text-align: center;"><u>Thị trường Vốn:</u></p> <p style="text-align: center;">Tập 3</p> <p>Vision & Associates đã tham gia tư vấn pháp lý cho nhiều giao dịch IPO tại Việt Nam. Vision & Associates tham gia vào quá trình thực hiện công pháp Vietcombank, và các giao dịch IPO cho nhiều doanh nghiệp lớn khác, trong đó có Bưu Việt.</p> <p style="text-align: center;"><u>Tư vấn doanh nghiệp/ Mua bán & Sáp nhập:</u></p> <p style="text-align: center;">Tập 2</p> <p>Duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Công ty luật Deacons của Úc, Vision & Associates đã cung cấp các tư vấn pháp luật Việt Nam cho nhiều giao dịch lớn, với sự tham gia của nhiều công ty đa quốc gia lớn, tại nhiều tỉnh thành trong nước, trong đó có các tên tuổi như Motorola, Unilever, BHP và Keppel Land.</p> <p>Các luật sư: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Tổng giám đốc, người có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tại Việt Nam.</p> <p style="text-align: center;"><u>Giới quy tắc Tranh chấp:</u></p> <p style="text-align: center;">Tập 1</p> <p>Năng lực của Vision & Associates thể hiện qua danh sách các khách hàng nổi bật, bao gồm Yahoo!, Motorola, v.v., và các vụ tranh chấp, khiêu kiện trong năm vừa qua. Vision & Associates luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các công ty luật quốc tế, khi cần có các trợ giúp trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp tại/ có liên quan đến Việt Nam.</p> <p>Các luật sư: Bà Lê Quỳnh Anh là một luật sư có nhiều kinh nghiệm tranh tụng.</p> <p style="text-align: center;"><u>Bảo hiểm:</u></p> <p>Vision & Associates đã tư vấn và trợ giúp một tập đoàn bảo hiểm lớn trên thị trường trong việc mua một phần công phí trong Tập đoàn BaoViet, thông qua đợt IPO thực hiện vào năm 2007. Bên cạnh đó, Công ty còn tư vấn và trợ giúp một tập đoàn bảo hiểm lớn của Nhật Bản trong việc thành lập hiện diện thương mại của họ tại Việt Nam.</p> <p style="text-align: center;"><u>Sở hữu Trí tuệ:</u></p> <p style="text-align: center;">Tập 1</p> <p>Vision & Associates là một sự kết hợp hiệu quả giữa tư vấn pháp lý, đầu tư và kinh doanh với tư vấn và đại diện SHTT.</p> <p>Các luật sư: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Tổng giám đốc, là một luật sư SHTT hàng đầu tại Việt Nam (một trong những luật sư SHTT hàng đầu tại Việt Nam). Ông Bắc đã từng là xét nghiệm viên sáng chế tại Cục SHTT.</p> <p>Ông Đỗ Quang Hưng cũng là một luật sư SHTT được xếp hạng cao tại Việt Nam, đã từng tư vấn và đại diện cho nhiều công ty lớn như ICI, Gucci, Bayer, v.v.</p> <p style="text-align: center;"><u>Bất động sản, Xây dựng:</u></p> <p style="text-align: center;">Tập 1</p> <p>Vision & Associates tư vấn cho nhiều giao dịch trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, môi trường, cung cấp các tư vấn cho không chỉ các nhà đầu tư, các công ty phát triển, xây dựng, và còn cho các khách hàng của các dự án đó.</p> <p>Các luật sư: Bà Lê Quỳnh Anh là một luật sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.</p>
--------------------------------------	---

Tài chính & Ngân hàng:

Tp 2

Với đội ngũ luật sư đông đảo, các năng lực và kinh nghiệm đã được tích lũy, Vision & Associates có thể cung cấp được các dịch vụ tđng thđ trong lĩnh vực tài chính/ ngân hàng: từ tài chính dự án đđn thị trường vđn/ nợ. Công ty đã tư vđn cho nhiđu ngân hàng đa quđc gia có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Bên cạnh các khách hàng truyđn thđng là các ngân hàng, trong nhiđu giao dịch, Công ty là nhà tư vđn cho các khách hàng là các bên đi vay, các công ty phát hành trái phiđu, các quỹ đđu tư v.v. Nhiđu đđng nghiệp khác đánh giá vđ Công ty như sau: “Công ty Vision & Associates là một lựa chọn thực tđ nhđt [tại Việt Nam]”, đđng thời luôn được các ngân hàng phát triđn (WB, ADB, v.v.) lựa chọn trong nhiđu dự án tư vđn.

Các luật sư: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bđc được xđp vào Tđp 2 các luật sư hàng đđu cđa Việt Nam trong lĩnh vực này.

Tư vđn Doanh nghiệp/ Thương mại:

Tp 1

Công ty: Vision & Associates là một công ty hàng đđu, cđ vđ vị thđ trên thị trường lđn quy mô hoạt động, thông qua các dịch vụ rđt đa dạng trong nhiđu lĩnh vực. Ngoài các dịch vụ SHTT, Công ty còn cung cđp các dịch vụ trong các lĩnh vực: đđu tư nước ngoài, đđu tư tư nhân, quđn trị doanh nghiệp, v.v. Công ty đã tư vđn và trợ giúp cho nhiđu khách hàng trong lĩnh vực quđn trị doanh nghiệp, đđu tư, với những đđ xuđt có giá trị trong việc thực hiện có hiệu quđ các quy định cđa cam kđt WTO. Việc tiđp nhận toàn bộ các hoạt động, khách hàng, luật sư cđa Deacons vào năm 2006, Công ty càng khđng đđnh rõ ràng hơn nữa vị trí đđn đđu cđa mình, cđ vđ vị thđ trên thị trường lđn quy mô hoạt động, và danh mục khách hàng. Nhiđu đđng nghiệp đã nhận xét “Công ty đã tiệm cận gđn hơn tới các chuđn mực quđc tđ trong quđn trị và hoạt động nghđ nghiệp, và rõ ràng là một trong sđ các công ty lớn nhđt tại Việt Nam”, trong khi nhiđu khách hàng có nhận xét: “Các luật sư cđa Công ty luôn có các giđi pháp tđi ưu nhđt cho các vđn đđ cđa khách hàng, đặc biệt trong bđi cđnh khuôn khđ pháp lý luôn có sự thay đđi. Họ đã cung cđp các dịch vụ có chđt lượng, có giá trị, và tính thực thi rđt cao”.

Các luật sư: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bđc [được xđp vào Tđp 1 các luật sư hàng đđu cđa Việt Nam] hiện là Tđng giám đđc cđa Công ty. Với tư duy “mđ và sáng tạo” và sự nhạy bén trong kinh doanh, Ông Bđc đã dành được sự đánh giá cao cđa hđu hđt các đđng nghiệp. Với trên 12 năm kinh nghiệm làm việc, Ông Lưu Tiđn Ngọc được đánh giá là người có khđ năng cung cđp “các tư vđn có tính tđng thđ và chđt lượng cao”. Bà Lê Quỳnh Anh [được xđp vào Tđp 3 các luật sư hàng đđu cđa Việt Nam] hiện đang quđn lý các công việc cđa VP luật cđa Vision & Associates, có nhiđu kinh nghiệm trong lĩnh vực xuđt-nhập khđu, phân quyđn quđn lý nhà nước, trong các dự án HTKT. Bà Quỳnh Anh được đánh giá là “rđt hiđu khách hàng, và nđm bđt được bđn chđt các vđn đđ mà khách hàng cđn phiđi giđi quyđt”.

Giđi quyđt Tranh chđp:

Tp 2

Công ty: Ngoài việc được đánh giá cao trong lĩnh vực SHTT, và khđ năng cung cđp các dịch vụ tư vđn trong nhiđu lĩnh vực, Vision & Associates được đánh giá là “có khđ năng giđi quyđt được nhiđu vđn đđ khó, đòi hđi phiđi có sự thđu hiđu cđa những người trong cuộc”. Với đội ngũ trên 20 luật sư (tư vđn pháp lý), Công ty đã tư vđn cho nhiđu khách hàng, bao gđm cđ các doanh nghiệp nhđ, vừa và các công ty lớn. Việc tiđp nhận toàn bộ hoạt động, khách hàng, luật sư cđa Deacons tại Việt Nam, đã cđng cđ thêm vị trí đđn đđu cđa Công ty trong các giao dịch qua biên giới, tăng cường năng lực xđ lý các tranh chđp có yđu tđ nước ngoài. Với đội ngũ trên 25 luật sư và chuyên gia SHTT, Công ty luôn là lựa chọn hàng đđu trong nhiđu năm cđa các khách hàng trong lĩnh vực SHTT.

Các luật sư: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bđc là người có nhiđu kinh nghiệm trong nhiđu lĩnh vực hoạt động cđa Công ty, và là luật sư hàng đđu trong hoạt động SHTT, giđi quyđt tranh chđp.

Các khách hàng: Công ty đã tư vđn và trợ giúp cho nhiđu công ty Nhật Bđn trong nhiđu vụ kiện liên quan đđn lao động, vi phạm hợp đđng, v.v.. Công ty cũng là đại diện cho nhiđu công ty bđt động sđn trong nhiđu tranh chđp vđ hợp đđng với các khách hàng.

Sđ hữu Trí tuệ:

Tp 1

Công ty: Công ty có một bđ dày kinh nghiệm và luôn duy trì vị trí đđn đđu trên thị trường, trong lĩnh vực SHTT. Công ty đã trợ giúp cho nhiđu công ty đa quđc gia, bao gđm các công ty máy tính, công nghệ thông tin, Internet, v.v.. Thực thi quyđn SHTT, chđng hàng giđ cũng là một mđng hoạt động tích cực cđa Công ty. Khách hàng cho mđng dịch vụ này bao gđm nhiđu công ty đa quđc gia, có tên tuđi lớn trên thđ giới. Nhiđu đđng nghiệp đã có nhận xét: “Vision & Associates có thđ làm được mọi việc – rđt năng động, và rõ ràng là một trong sđ các công ty hàng đđu [trong lĩnh vực SHTT] tại Việt Nam”.

Các luật sư: Được đánh giá là “Năng động và có cách tiđp cận hợp lý”, Ông Phạm Nghiêm Xuân Bđc (được xđp vào Tđp 1 các luật sư SHTT hàng đđu tại Việt Nam) là người dành được nhiđu đánh giá cao từ các đđng nghiệp. Ông Bđc được đánh giá là “một luật sư thực sự có năng lực, kinh nghiệm, và có uy tín trong các tư vđn và hoạt động thực thi quyđn SHTT.” Bà Lê Thị Kim Dung (được xđp vào Tđp 1 các luật sư SHTT hàng đđu tại Việt Nam) là người quđn lý các hoạt động hàng ngày cđa VP SHTT. Từng là xét nghiệm viên sáng chđ cđa Cục SHTT, Bà Dung đã đóng góp nhiđu công sức đđ duy trì vị thđ đđn đđu cđa Công ty trong lĩnh vực SHTT. Ông Đđ Quang Hưng (được xđp vào Tđp 2 các luật sư SHTT hàng đđu tại Việt Nam) là người trợ giúp cho Bà Dung trong việc quđn lý hoạt động cđa VP SHTT. Ông Hưng có trên 10 năm kinh nghiệm, được biđt đđn trong lĩnh vực đăng ký bđo hộ các NHHH, sáng chđ, không chđ đđ Việt Nam mà còn trong khu vực.

Các khách hàng: Công ty đã tư vđn và trợ giúp cho một công ty may mặc quđc tđ trong việc khiđu kiện chđng lại hành vi kinh doanh hàng giđ qua mạng. Công ty cũng tư vđn và trợ giúp nhiđu công ty trong lĩnh vực thđ thao khiđu nại và ngăn chặn việc kinh doanh hàng giđ tại Việt Nam.

Phát triđn dự án/ Bđt động sđn:

Tp 1

Công ty: Sau khi tiđp nhận toàn bộ hoạt động, khách hàng, nhân sự cđa Deacons tại Việt Nam, Vision & Associates càng được khđng đđnh vị trí đđn đđu vđ năng lực và sđ lượng khách hàng trong lĩnh vực này, thông qua các dự án phát triđn bđt động sđn mà Công ty đã tham gia, bao gđm không chđ các dự án căn hộ, mà còn cđ các khu nghđ dưỡng và khách sạn. Các luật sư và chuyên gia tư vđn cđa Công ty đã tư vđn cho nhiđu khách hàng không chđ trong việc tìm kiđm, lựa chọn các địa đđm đđ phát triđn dự án, mà còn giúp khách hàng lựa chọn các phương thức phù hợp nhđt đđ thực hiện thành công các dự án. Công ty được đánh giá cao nhờ “khđ năng tư vđn và cung cđp các dịch vụ một cách chuyên nghiệp và rđt kịp thời”, trong khi nhiđu luật sư cđa Công ty đượ đánh giá là “thuộc sđ ít các luật sư có năng lực tđt nhđt tại Việt Nam”.

Các luật sư: Bà Lê Quỳnh Anh là luật sư được đánh giá cao trong lĩnh vực thương mại, xây dựng, bđt động sđn.